

## ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง



เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยมีตัวแทนภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้ประสบภัยพิบัติขอรับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย บ้านพังเสียหาย จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ผลการประชุมในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามกรณีที่ได้นำเสนอในที่ประชุม


## ประชุมประชาคมตำบลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มอบหมายให้ นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง , นายอภิสิทธิ์ แสงรัมย์ิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง , นายประพฤติ กิตติสุนทร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนหมู่บ้าน ทั้ง 22 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ผลการประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้คณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## โครงการกีฬาชุมชนด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ดำเนินการจัดโครงการกีฬาชุมชนด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีตัวแทนนักกีฬาจาก 22 หมู่บ้าน ส่งตัวแทนจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง เข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดยแบ่งออกเป็น กีฬาฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อชาย เปตองเยาวชนชาย เปตองเยาวชนหญิง ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้

 ผลการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567

 ฟุตบอล 7 คน 

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม บ้านกอก B

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ชับน้ำเย็น ทีม

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม หนองตาแก้ว

 วอลเลย์บอล ชาย 

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม หนองตาแก้ว (ศิษย์ครูชาติ)

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม บ้านไม้งาม

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Non stop team

 วอลเลย์บอล หญิง 

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม หนองมะค่า

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ดีเจริญ

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม หนองน้อย

 เซปักตะกร้อ 

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม เกษตร (โป่งประทุน)

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โนนอารีย์

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม โชคธนทรัพย์

 เปตองเยาวชน หญิง 

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โรงเรียนบ้านลำทองหลวง

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว A

 เปตองเยาวชน ชาย 

ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โรงเรียนบ้านลำทองหลวง

ชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ



## อบต.ปากช่อง ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน



เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นายเสกสรรค์ ทองสวัสดิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาอบต.ปากช่อง , กองช่าง อบต.ปากช่อง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักเสี้ยน, หมู่ที่ 7 บ้านลำทองกลาง ,หมู่ที่ 20 บ้านไทยเจริญ , หมู่ที่ 21 บ้านโนนสมบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมกับทางอำเภอปากช่อง นำโดยนายคณิศชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อม นายวัชราน นามสุวรรณ ปลัดอำเภอ เพื่อดูแนวเขต 4 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปากช่อง ที่เป็นข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตทับซ้อนกับตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมหากเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะมีการนำเรื่องเสนอในที่ประชุมต่อไป

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ  
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและใช้แทนแดงเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในครัวเรือน



ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2567 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการผลิตและใช้แทนแดงเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในครัวเรือน ให้กับประชาชนที่ร่วมโครงการ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง ,โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการใช้แทนแดงช่วยลดต้นทุนในการปลูกพืชผักสวนครัวและ/หรือเลี้ยงสัตว์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัว



## โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ



วันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มอบหมายให้นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกุล รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และนางพิศมัย ไกรดงพลองเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง วัดดูประสงค้ของโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล อันตรายที่เกิดจากโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรบรรยายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ตำบลปากช่องสมัครเข้าอบรม

- วันที่ 21 ก.พ.67 หลักสูตรผู้ประกอบการ(สำหรับเจ้าของร้าน/ผู้จัดการร้าน)
- วันที่ 22 ก.พ.67 หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร(สำหรับคนเตรียมวัตถุดิบ/ปรุง/จำหน่าย/เสิร์ฟอาหาร/ล้างภาชนะ) ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร